

**TRC - หุ้น ห้องวี... บางที่เราต้องยอมรับ**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...**

บางที่ก็ไม่อยากจะถือคติ หรือ ไม่อยากจะคิดไปในทางที่ไม่ถูก หรือไม่ควรจะคิดนอกทฤษฎีอะไรหรอกนะครับ ก็ที่เชื่อว่า ไม่มีหรือกรายใหญ่ทุนใหญ่ จะเข้ามาดูแลหุ้น หรือ กำลังจะควบคุมราคาหุ้นให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทุกอย่างมันเป็นไปตามสภาพตลาด เป็นไปตาม ดีมานด์ และซัพพลาย ของตลาด... แต่ก็นะ ถ้าจะเห็นด้วยอย่างที่ว่ามาจริงๆ มันก็จะโดนถามต่อว่า จริงหรือครับ มองโลกสวยไปหน่อยหรือเปล่าครับ ดีไม่ได้ อาจจะไม่โดนซื้อหาว่า ไม่จริงใจกับตัวเอง หรือ ถ้าไปบอกคนอื่น ๆ ให้เห็นคล้ายตามว่า ตลาดหุ้นไทย ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอก ราคาหุ้นเป็นไปตามภาวะตลาดทั้งนั้นแหละ เชื่อเลย เห็นอเมซของใคร คนนั้นมองเห็นอเมซตั้งแต่หัวจรดพื้นแน่ๆ ละ... เอาเป็นว่า ใครจะยอมรับหรือไม่ ก็ตามแล้วแต่จิตใจของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับ แต่ด้วยที่เห็นอเมซสัมผัสมาด้วยตนเอง และรวมไปถึง การได้คลุกคลีกับบุคคลหรือกลุ่มทุน ที่มีเม็ดเงินหนาๆ นั้น ต้องกล่าวว่า การดูแลราคาหุ้น การกำหนดทิศทาง ราคาหุ้น มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละ มีมาก่อนยุค 2000 เสียด้วยซ้ำ พอเข้ายุค Y2K จะมาบอกว่า ไม่มีแล้ว ไม่มีใครเชื่อหรือกระมัง... แล้วยังยุคนี้ เป็นยุคของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Robot หรือ Bot อะไรต่างๆ นานา ก็ตามเหอะ ยังไงก็ไม่หมดไปหรือครับที่ในตลาดหุ้น จะยังคงมีหุ้นที่เรียกว่า หุ้นห้องวี หรือ VIP. นั้นแหละ เพียงแค่หาหลักฐานที่ชัดเจนไม่ได้เท่านั้น การจะกล่าวอะไรแบบไม่มีหลักฐาน มันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขที่เชื่อได้ แต่ถามจริงๆ การที่ไม่มีหลักฐาน มันก็แค่ หาหลักฐานไม่ได้ หรือ ไม่เก่งพอไม่ทันเกมเขาพอที่จะเจอได้ป่าว

**ดูตามเกม...**

นี่ก็ต้องเชื่อไว้ก่อนได้ว่า น่าจะเป็นหุ้นห้องวี อีกหนึ่งตัวเลยเหมือนกัน ขนาดมี เครื่องหมาย t1 และ C ด้วยแล้วนั้น หนึ่งดูการซื้อขาย จะเห็นไม่ใหญ่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง หุ้นแบบนี้ต้องใครละ

- แนวรับ : ... 0.44-0.42 และต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 จะอุ่นใจกว่า
- เป้าหมาย : ... 0.55-0.60 และ อาจจะคาดหวังได้ถึง 0.80-0.90

Price Chart...(TRC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TRC...** จากที่กล่าวมาในเนื้อหาข้างต้น การจะลงทุนในหุ้น ไม่ว่าจะแบบ VI. หรือ SI. หรือ แม้แต่การเทรดรายวัน นอกจากเราจะต้องมีความรู้หลายๆ ด้านมารวมกันแล้ว เราต้อง รู้เขารู้เรา ไว้ด้วย แล้วจะต้องถามอีกไหมว่า ถ้ามีคนกล่าวแบบนี้ แล้วคนนั้นจะบอกว่า ไม่มีหรือคนหรือกลุ่มคนที่กำหนดราคาหุ้น คำว่ารู้เรา คือเรามีความรู้มากแค่ไหน ถ้าด้านเทคนิค เราจะใช้เครื่องมืออะไรแบบไหน แล้วเรื่องที่ต้อง รู้เขานั้นไงละ จะยังไงละ มันก็ยากที่จะรู้เขาได้ ก็เลยทำเป็นไม่รู้เสียเลยดีกว่า ใช่หรือไม่... คิดเสียว่า เขาคนนั้น ก็คือภาพของตลาด ภาวะของตลาด ไปก็แล้วกัน ก็พอจะได้อุ่นใจ... แล้วยังไงก็ตามไปตามสัญญาณเทคนิค ก็พอ